

Số: /KH-UBND

Thụy Hùng, ngày tháng 4 năm 2023

**KẾ HOẠCH  
Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 xã Thụy Hùng**

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Thụy Hùng thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Căn cứ quyết định số 1038/ QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc, Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Thụy Hùng năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Thụy Hùng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

**Phần I  
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022**

**I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, của các phòng, ban chuyên môn của huyện, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã đã đề ra những chủ trương, giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn và đã thu được nhiều kết quả so với năm trước.

**1. Phát triển kinh tế**

Kinh tế của xã vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 123,11 % so với kế hoạch huyện giao và đạt 111,9% so với Nghị quyết HĐND xã giao.

Sản lượng lương thực có hạt đạt 1.791,06 tấn/1.764,6 tấn đạt 101,5% so với kế hoạch; Trồng rừng Thực hiện được 31.74 ha/6 ha đạt 529% so với chỉ tiêu. Trồng mía: Thực hiện được 10 ha đạt so với nhiệm vụ trọng tâm.

**2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường.** Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án được triển khai trên địa bàn xã đúng tiến độ đạt hiệu quả. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 100%.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên. Luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện tốt công tác quản lý về tài nguyên, môi trường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Trên địa bàn xã 100% các trường hợp xây dựng cơ bản đều được kiểm tra, xử lý. Từ 01/01/2022 đến 20/12/2022 có 12 trường hợp xây dựng cơ bản, 07 trường hợp xây trên nền nhà cũ, 02 trường hợp xây trên đất đã được cấp GCNQSDĐ là đất ở. 03 trường hợp xây trên đất chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Về môi trường. Công tác vệ sinh môi trường đạt được nhiều kết quả, rác thải trong ngày được thu gom vận chuyển mang đi xử lý kịp thời. Thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 09/09 thôn

- Công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng các công trình được triển khai trên địa bàn luopn được quan tâm thực hiện, cụ thể: Công trình nhà văn hóa, sân thể thao, công trình trường Mầm non. Dự án khu Trung chuyển giai đoạn 2 và Dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan của huyện đang thực hiện công tác rà soát, kiểm đếm lập phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định.

### **3. Phát triển văn hóa, xã hội**

- Lĩnh vực giáo dục bước đầu được củng cố theo hướng từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cả ba cấp học; phấn đấu các trường học đạt chuẩn quốc gia theo nông thôn mới, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Các chính sách xã hội được thực hiện tốt, các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công được đảm bảo. Giảm tỉ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt so với chỉ tiêu

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân hưởng ứng và tạo không khí phấn khởi thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, hiện nay có 9/9 thôn đã xây dựng hương ước, quy ước đạt 100%, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,43%. Công tác y tế, dân số có tiến bộ, đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm theo mùa như bệnh tay chân miệng, thủy đậu.... Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức khám bệnh cho nhân dân trên 6.419.lượt người, Công tác phòng chống dịch được đảm bảo, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cao.

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, năm 2022 xã phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí để về đích nông thôn mới.

### **4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh**

- Tổ chức huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng dân quân, dự bị động viên. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu huyện giao.

- Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được tăng cường, tỉ lệ các vụ phạm tội đều giảm so với năm trước, thực hiện nhiều giải pháp mạnh trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã

hội, phòng chống ma túy và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí đạt so với chỉ tiêu.

### **5. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tư pháp**

- Công tác cải cách hành chính. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/01/2022 về hoạt động kiểm soát TTHC xã Thụy Hùng năm 2022; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 26/01/2022 về cải cách hành chính (CCHC) xã Thụy Hùng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Cải cách hành chính năm 2022. Trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ của hoạt động kiểm soát TTHC, CCHC, công tác lãnh đạo chỉ đạo, phân công cụ thể rõ ràng đối với các bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC.

Trong năm 2022 tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) đối với 15 TTHC thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Phòng chống thiên tai, Thi đua khen thưởng, Phổ biến giáo dục pháp luật, Văn hóa cơ sở, Dân số sức khỏe sinh sản, Xử lý đơn thư. Kết quả: Thời hạn giải quyết theo quy định: 161 ngày, cắt giảm 48,5 ngày, sau khi cắt giảm: 112,5 ngày, đạt 30%. Về rà soát, đánh giá TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đối với 04 TTHC thuộc các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Bảo trợ xã hội, Văn hóa cơ sở. Kết quả có 03 TTHC kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và 01 Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) đề nghị quy định cụ thể thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 1603/5203 hồ sơ đạt 30%.

#### **- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.**

+ Công tác giải quyết đơn thư. Tổng số đơn trong kỳ là 22 đơn, trong đó năm trước chuyển sang 02 đơn. Đơn phát sinh trong năm xã nhận được 20 đơn. (Thuộc thẩm quyền 15; Không thuộc thẩm quyền 07)

Ban hòa giải xã đã tổ chức hòa giải được 15/15 đơn thuộc thẩm quyền, bao gồm: Tranh chấp đất đai: 10 đơn, đã hòa giải thành 06 đơn, hòa giải không thành 03 đơn, 01 đơn xác minh không có cơ sở giải quyết; (01 đơn phối hợp xác minh chuyên xã khác giải quyết). Các vấn đề khác 05 đơn: hòa giải thành 05 đơn. Trong đó: Tranh chấp cây cối 02 đơn, chế độ Công an viên 02 đơn, tưới tiêu 01 đơn.

Đơn không thuộc thẩm quyền: 07 đơn. Đã xử lý bằng hình thức đối chất và ký cam kết bằng văn bản 02 đơn, chuyển cấp có thẩm quyền 05 đơn liên quan đến làm đường giao thông thuộc thôn Tân Tiến.

+ Đăng xác minh để giải quyết: 0

+ Công tác hòa giải ở cơ sở: có 21 vụ việc, tổ hòa giải của thôn đã tổ chức hòa thành 17 vụ việc, hòa giải không thành 04 vụ việc

## **II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

### **1. Hạn chế, yếu kém**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuy triển khai đồng bộ nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sức

cạnh tranh của từng sản phẩm còn yếu, sản lượng một số hàng hoá nông sản không ổn định, khâu tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn (Như cây mía).

## **2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém**

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đầu năm hạn hán kéo dài, không đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ xuân và các cây trồng khác; một số ít cán bộ, công chức trong công tác tham mưu, phối hợp, đề xuất và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao còn có mặt hạn chế.

## **Phần II**

# **MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023**

## **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH**

### **1. Về thuận lợi**

Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, của Đảng ủy, HĐND xã Thụy Hùng. Đồng thời, xã có vị trí địa lý thuận lợi trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển về mọi mặt.

Có sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và hành động, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân cần cù lao động, đã có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên trong những năm qua.

### **2. Về khó khăn**

Bên cạnh những mặt thuận lợi, xã cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: thời tiết trong năm diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra, đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

## **II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung mọi nguồn lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự toán ngân sách năm 2023, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu và chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách đạt, vượt so với chỉ tiêu huyện giao là 95.000.000 đồng và HĐND xã giao (vượt 10 %) là 104.500.000 đồng.

2. Phấn đấu đạt và vượt sản lượng lương thực theo kế hoạch UBND huyện giao là 1.743,8 tấn; duy trì diện tích trồng mía ở mức 10 ha trở lên, phấn đấu trồng rừng đạt chỉ tiêu huyện giao 25 ha. Có ít nhất 01 chủ thể được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

3. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng chống các loại dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cây trồng; phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt chỉ tiêu UBND huyện giao. Trâu 25 con, Bò 10, lợn 20 con, Gia cầm 12.000 con, thủy cầm 2.000 con.

4.. Phấn đấu thực hiện đạt 01 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 (chỉ tiêu số 15 về hành chính công). Giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 01 khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Cồn Tòng.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, 100 % các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép được phát hiện kiểm tra và xử lý; Thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với các thửa đất chưa đăng ký đất đai trên địa bàn đạt từ 55% trở lên.

6. Duy trì phổ cập giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, phấn đấu giảm từ 5% trở lên/tổng số hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%. Trên 90% dân số trong xã tham gia bảo hiểm y tế.

- Phấn đấu tỷ lệ đạt gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; 100% thôn đạt thôn văn hóa, thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 01 câu lạc bộ thể dục, thể thao.

7. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; công tác huấn luyện dân quân đạt khá trở lên.

8. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để xảy ra điểm nóng mất an ninh trật tự; giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. Xác minh, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền xảy ra trên địa bàn đạt từ 90% trở lên. Thực hiện công tác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phấn đấu đạt 60% trở lên.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2023**

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023.

**1. Lĩnh vực phát triển kinh tế:** Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi, chủ động giống, phân bón, điều tiết nước tưới tiêu; Thực hiện hướng dẫn 01 tổ chức, cá nhân trở lên được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; tiếp tục chỉ đạo trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu thực hiện đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và tiêu chí số chỉ số 15 về hành chính công theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Cồn Tòong.

Công tác thu, chi ngân sách: Chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán huyện giao trên 10%. Nâng cao hiệu quả chi tiêu công, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; bảo đảm chi ngân sách đúng định mức, tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí; đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và chi đột xuất.

## **2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:**

Chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác phối hợp giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thực hiện trên địa bàn xã. Phấn đấu thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với các thửa đất chưa đăng ký đất đai trên địa bàn đạt từ 55% trở lên.

## **3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:**

- Giáo dục và đào tạo: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy ở các cấp học; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đồng bộ bảo đảm các yêu cầu về chuẩn đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng dạy và học và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo.

- Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Lao động xã hội: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo.

## **4. Công tác quốc phòng, an ninh Về quốc phòng:**

- Về quốc phòng: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, Xây dựng kế hoạch tuyển quân năm 2023, đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao; Chỉ đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng & an ninh xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp trên thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; làm tốt công tác huấn luyện Dân quân năm 2023.

- Về an ninh: Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nắm chắc địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về pháp, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, luật ATGT hạn chế mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

**5. Về cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí:**

- Công tác cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Duy trì thực hiện các TTHC tại bộ phận một cửa, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, rà soát TTHC và VBQPPL, thủ tục hành chính dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 phần đầu đạt 60% trở lên, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giải quyết đơn thư đạt từ 90% trở lên; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của xã các cán bộ, công chức chuyên môn có trách nhiệm tham mưu xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua công chức Văn phòng - Thống kê) trước ngày 06 hằng tháng, ngày 06 của tháng cuối quý và báo cáo năm trước ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã Thụy Hùng năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UB MTTQVN xã;
- Các đoàn thể xã;
- Các công chức UBND xã;
- Công an xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lý Hồng quân**